



คิดสักนิด...สะกิดใจ



“ดิน...สิ่งไร้ค่า และพลังเพื่อให้งังเกิดผล”

“ดิน...มีพลังในตัวของมันเอง พลังเพื่อให้งังเกิดผล” (เทียบ มก 4:28)

สิ่งเล็กๆน้อยๆที่คนมองข้าม ดูเหมือนไม่เห็นว่ามีอยู่จริง แต่สิ่งเหล่านี้ก็อยู่กับเราทุก วันตลอด เราเองต่างหากที่มองไม่เห็นหรือไม่สนใจในคุณค่า ตรงข้าม สิ่งเหล่านี้กลับมี คุณค่ามากมายอย่างที่เราคาดคิดไม่ได้เลย

ใครจะรู้ว่า “เงิน 20 บาท ของพี่เณรท่านหนึ่ง มีคุณค่าเกินจะคาดคิดได้สำหรับ เด็กน้อยคนหนึ่ง ให้เขาเก็บไว้ในความทรงจำตลอด ยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมา” และมั่นใจ ว่ามีคุณค่ากับความทรงจำของเขา จนตลอดชีวิต มันเป็นเงิน 20 บาทที่เป็นแรงบันดาลใจ แฝง เป็นพลังหนุนสำหรับ เด็กน้อยนั้น จนเป็นสามเณรคนหนึ่ง จวบจนเป็นพระสงฆ์ เป็น ผู้รับใช้ของพระเจ้า และพระศาสนจักรคนหนึ่ง

เมื่อยังเป็นเพียงเด็กน้อย มีโอกาสไปร่วมค่ายกระแสรัก ณ บ้านเณรยอแซฟ เพื่อ จะรู้จักชีวิตของผู้สมัครเตรียมตัวจะเป็นพระสงฆ์ในวันข้างหน้า ว่าบรรดาพี่พี่สามเณรเขาใช้ ชีวิตอย่างไรบ้างในบ้านเณร เย็นวันศุกร์หลังเลิกเรียนจะมีพี่เณรซึ่งเป็นลูกวัดเดียวกัน นั่ง รถมมาจากบ้านเณรยอแซฟเพื่อรับน้องๆที่จะไปสัมผัสชีวิตที่บ้านเณร และเราก็ร่วมไปกับพี่ เขาจนถึงวันบ่ายวันอาทิตย์จึงนั่งรถเมล์กลับกันเอง หลังจากทีลองนั่งไป-กลับสองสามครั้ง เข้า

ครั้งหนึ่ง ระหว่างจะเดินทางกลับจากค่ายกระแสรัก มีคุณพ่อที่บ้านเณรท่านหนึ่ง จะขับรถไปทำธุระที่วัด รุ่นพี่คนเดียวกันจึงขออนุญาตและชวนนั่งรถกลับไปด้วยกัน เมื่อ ถึงตลาด จำเป็นต้องแยกไปนั่งรถกลับเข้าบ้าน รุ่นพี่ถามว่ามีสตางค์พอไหม อันที่จริงก็มีแค่ ค่ารถกลับบ้านเท่านั้น (บ้านจน) แต่ก็แข็งใจบอกไปว่ามี แต่พี่เขาก็ส่งแบงค์ 20 บาทมาให้

หัวใจเราฟองโตเลย “ได้กินขนมจุใจละทีนี้” (เวลานั้นค่ารถสองแถวกลับบ้านยังแค่ 2 บาทเอง) นี่แหละเงินเพียงเล็กน้อยสำหรับเรา เปรียบได้กับดินที่ดูไร้ค่า แต่กลับกลายเป็นต้นทุนกระแสรายกอันยิ่งใหญ่สำหรับเด็กน้อยคนหนึ่งจวบจนทุกวันนี้

น่าแปลก... ขณะกำลังรวบรวมสมาชิกถักรองบทความ แว่วเสียงดนตรีและเนื้อร้องบทเพลง “**เศษ หิน ดิน ทราย**” อันเป็นผลงานถักรองเนื้อร้อง และเรียบเรียงทำนอง ของ พระสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรีท่านหนึ่ง (ส.ดำเนินสะดวก) และศิษย์เก่าของบ้านเณรเล็ก ราชบุรี (คุณ พิรสันต์ จวบสมัย) ก้องกังวานในใจ

“จากเศษหิน ดินทราย นำมาพลิกดูก็จะรู้ต้องใช้เวลา บั้นเป็นดาวเป็นเดือน บั้นเป็นเดือนดารา ด้วยศรัทธาที่เป็นจริง ... จากเด็กตัวน้อย ๆ ที่มีความตั้งใจจะรับใช้พระคริสต์องค์ ด้วยจิตใจเข้มแข็งด้วยเรี่ยวแรงมั่นคง สักวันพระองค์คงเลือกเรา ... เป็นพระสงฆ์ เป็นพระสงฆ์ ผู้แทนรับใช้มวลชน”

ใครละ จะมองเห็นความสวยงามของดินที่ดูจะดำไปหมด และมักจะมีแต่ถูกเหยียบย่ำ แต่ธรรมชาติของดินคือ บริการรับใช้ มอบความสะอาดให้ผู้ที่ผ่านไปมาผ่านไป เหมือนที่พระเยซูเจ้าได้สอนบรรดาอัครสาวก และเราทุกคน **“ท่านทั้งหลายย่อมรู้ว่า คนต่างชาติที่คิดว่าตนเป็นหัวหน้าย่อมเป็นเจ้านายเหนือผู้อื่น และผู้เป็นใหญ่ย่อมใช้อำนาจบังคับ แต่ท่านทั้งหลายไม่ควรเป็นเช่นนั้น ผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น และผู้ใดที่ปรารถนาจะเป็นคนที่หนึ่งในหมู่ท่าน ก็จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ทุกคน”**

(มก 10 : 42-44)

และธรรมชาติของการเป็นผู้รับใช้นี้แหละคือ **“พลังเพื่อให้บังเกิดผล”** จากเศษหิน ดิน ทราย ที่ต่ำต้อยเป็นผู้รับใช้พระเจ้า ผู้แทนรับใช้มวลชน

โดย...นกขุนทอง